

Số: 437/KB-ĐHKTCN

Cần Thơ, ngày 11 tháng 6 năm 2021

KỊCH BẢN

Ứng phó với dịch bệnh Covid-19

I. CÁC CĂN CỨ

Căn cứ Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học;

Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ;

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly triệt để các trường hợp nhiễm Covid-19, ngăn không cho dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào trường; xử lý kịp thời không để dịch lan rộng trong cộng đồng và không để dịch lây lan sang các vùng khác, địa phương khác. Hạn chế và giảm thiểu tối đa tác động của dịch bệnh đến hoạt động của Nhà trường, phát triển kinh tế, trật tự và an toàn xã hội.

III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ

- F0: là người được xác định đã nhiễm Sars-Cov-2 (gọi là ca bệnh, dương tính với Sars-Cov-2).

- F1: là người có tiếp xúc gần trong vòng 2m với người bệnh trong vòng 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế. Khởi phát của ca bệnh là ngày có triệu chứng đầu tiên về sức khỏe mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: sốt, mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng;... Nếu là người lành mang trùng (không có triệu chứng gì) thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2.

- F2: là người có tiếp xúc gần trong vòng 2m với F1 trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên F1 tiếp xúc với ca bệnh (kể từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát) cho đến khi F1 được cách ly y tế.

- Mốc dịch tễ: là địa điểm, sự kiện mà ca bệnh đã đi đến hoặc đã tham gia trong thời gian 3 ngày trước khi khởi phát cho đến khi bệnh nhân được cách ly y tế.

IV. NỘI DUNG KỊCH BẢN

1. Tình huống 1: Không có xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng

Toàn thể viên chức (VC), giảng viên (GV), người lao động (NLĐ), người học; các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể, hội tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Nhà trường triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Nhà trường vẫn duy trì các hoạt động.

2. Tình huống 2: Có các ca lây nhiễm trong cộng đồng xuất hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ hoặc các vùng lân cận

Toàn thể VC, GV, NLĐ, người học; các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể, hội tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Nhà trường triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Nhà trường phối hợp các đơn vị có liên quan đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi thông tin về các ca bệnh; thông tin sức khỏe, dịch tễ của VC, GV, NLĐ, người học để chủ động dự đoán tình huống xảy ra và thông tin kịp thời cho VC, GV, NLĐ, người học và các đơn vị trong toàn trường.

Hoạt động Nhà trường vẫn được duy trì và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chuyển đổi hình thức hoạt động trực tuyến hoặc tạm dừng hoạt động theo tình hình dịch bệnh, theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và ban ngành có liên quan. Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn, chỉ thị của các cơ quan chức năng.

3. Tình huống 3: Nhà trường nhận được thông báo từ cơ quan chức năng có trường hợp viên chức, giảng viên, người lao động hoặc người học của Trường dương tính với Sars-Cov-2 (gọi tắt là ca bệnh F0)

Ca bệnh có trách nhiệm nhanh chóng hợp tác, thông tin cho cơ quan chức năng về mốc dịch tễ của mình, cũng như khai báo đầy đủ thông tin những người có khả năng là F1.

Nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ cung cấp thông tin và số điện thoại, địa chỉ của VC, GV, NLĐ, người học được cơ quan chức năng xác định là F1 và hỗ

trợ cơ quan chức năng thông báo yêu cầu, thông tin, hướng dẫn đến F1 một cách nhanh chóng nhất. F1 có trách nhiệm nhanh chóng hợp tác, thông tin cho cơ quan chức năng về mốc dịch tễ của mình, cũng như khai báo đầy đủ thông tin những người có khả năng là F2;...để giúp cơ quan chức năng “truy vết” nhanh chóng. Thực hiện tương tự như vậy đối với F2, F3,....

Toàn bộ các hoạt động trong Nhà trường phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trong trường hợp Nhà trường phải tạm dừng hoạt động trực tiếp vẫn phải duy trì hoạt động trực tuyến. Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm phải có phương án dự phòng, giải pháp giúp cho hoạt động của Nhà trường vẫn được thông suốt, đặc biệt quan tâm tình huống xấu nhất là toàn bộ nhân sự của đơn vị phải cách ly y tế và có khả năng bị lây nhiễm Sars-Cov-2 cao.

4. Tình huống 4: Nhà trường nhận được thông báo từ cơ quan chức năng có trường hợp VC, GV, NLĐ và người học của Trường được xác định là F1

F1 có trách nhiệm nhanh chóng hợp tác, thông tin cho cơ quan chức năng về mốc dịch tễ của mình cũng như khai báo đầy đủ thông tin những người có khả năng là F2. Thực hiện tương tự như vậy đối với F2, F3,...để giúp cơ quan chức năng truy vết nhanh. Các F1, F2, F3,.. tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ đầy đủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm lần 1 của F1, trường tạm dừng tất cả mọi hoạt động, thực hiện vệ sinh môi trường. Tất cả VC, GV, NLĐ và người học tự cách ly, làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế tiếp xúc, hạn chế di chuyển,...riêng F2, F3 thực hiện khai báo và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nếu F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính thì Nhà trường tiến hành tổng vệ sinh môi trường, tăng cường rà soát công tác phòng chống dịch bệnh trước khi tổ chức hoạt động trở lại. Riêng các địa điểm trong trường có liên quan đến yếu tố dịch tễ của F1 thì phải được khoanh vùng, cách ly đến khi đủ thời gian 14 -21 ngày kể từ ngày phát hiện ca bệnh có liên quan mà F1 vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới tiến hành xem xét cho hoạt động trở lại.

Nếu trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính thì tất cả mọi hoạt động sẽ được triển khai theo “**Tình huống 3**”.

5. Tình huống 5: Nhà trường nhận được thông báo từ cơ quan chức năng có trường hợp VC, GV, NLĐ và người học của Trường được xác định là F2, F3,...

F2 có trách nhiệm nhanh chóng hợp tác, thông tin cho cơ quan chức năng về mốc dịch tễ của mình cũng như khai báo đầy đủ thông tin những người có khả năng là F3. Thực hiện tương tự như vậy đối với F4 để giúp cơ quan chức năng truy vết nhanh. Các F2, F3, F4,.. tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ đầy đủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm lần 1 của F1, trường tạm dừng tất cả mọi hoạt động, thực hiện vệ sinh môi trường. Tất cả VC, GV, NLD và người học tự cách ly, làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế tiếp xúc, hạn chế di chuyển,...riêng F2, F3, F4 thực hiện khai báo và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nếu F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính thì Nhà trường tiến hành tổng vệ sinh môi trường, tăng cường rà soát công tác phòng chống dịch bệnh trước khi tổ chức hoạt động trở lại. Riêng các địa điểm trong trường có liên quan đến yếu tố dịch tễ của F2 thì phải được khoanh vùng, cách ly đến khi đủ thời gian 14 -21 ngày kể từ ngày phát hiện ca bệnh có liên quan mà F1 vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới tiến hành xem xét cho hoạt động trở lại.

Nếu trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính thì tất cả mọi hoạt động sẽ được triển khai theo “**Tình huống 3**”.

6. Tình huống 6: Trường hợp viên chức, giảng viên, nhân viên hoặc người học có các triệu chứng sốt, ho, khó thở (gọi tắt người nghi ngờ)

Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) của Trường chỉ đạo thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người nghi ngờ và những người khác trong khoảng cách dưới 2m (Nếu lớp học thì tạm ngừng học). Ghi nhận sơ đồ vị trí, thông tin các thành viên tiếp xúc với người nghi ngờ nhất là những vị trí gần người nghi ngờ trong khoảng cách dưới 2m.

Nhân viên y tế Trường phải trang bị khẩu trang, găng tay, trang phục y tế và cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách. Đưa người nghi ngờ đến phòng y tế để thực hiện cách ly và điều tra dịch tễ. Khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ, nếu cần thiết thì mời các bộ y tế gần nhất đến hỗ trợ (*Thực hiện hỏi trực tiếp với nội dung: Trong 14 ngày gần nhất người nghi ngờ có đi về từ vùng dịch, nếu có nêu địa điểm cụ thể. Trong 14 ngày gần nhất người nghi ngờ có tiếp xúc gần với những người đi về từ vùng dịch, ca bệnh Sars-Cov-2 không hoặc xét nghiệm có dương tính với Covid-19*) và tiến hành xử lý theo các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Người nghi ngờ đã kiểm tra bệnh ở cơ sở y tế, yếu tố dịch tễ không liên quan dịch bệnh Covid-19

Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe, ghi nhận lại thông tin dịch tễ và điều trị sức khỏe ban đầu.

Nhân viên y tế thực hiện việc ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe theo qui định và khuyến cáo người nghi ngờ đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo tình hình sức khỏe và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế nghỉ ngơi tại nhà, theo dõi sức khỏe.

Tiến hành làm vệ sinh khu vực có người nghi ngờ. Nhà trường vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường. Tiếp tục quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của người nghi ngờ để có hướng xử lý kịp thời.

- Trường hợp 2: Người nghi ngờ chưa kiểm tra bệnh ở cơ sở y tế, yếu tố dịch tễ không liên quan dịch bệnh Covid-19

Nhân viên y tế của Trường liên lạc với đường dây nóng 19009095 hoặc 19003228 để được hướng dẫn cách xử lý (nếu cần).

Nhân viên y tế ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe theo qui định và hướng dẫn người nghi ngờ đến cơ sở y tế gần nhất khai báo và kiểm tra sức khỏe.

Nhân viên y tế của Trường nắm bắt thông tin di chuyển của người nghi ngờ trong vòng 14 ngày để báo cho Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Nhà trường nắm tình hình.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, Nhà trường vẫn hoạt động bình thường.

- Trường hợp 3: Người nghi ngờ chưa kiểm tra bệnh ở cơ sở y tế, yếu tố dịch tễ liên quan dịch bệnh Covid-19 mà chưa được xác định là F1, F2 hoặc F3

Nhân viên y tế liên lạc với đường dây nóng 19009095 hoặc 19003228 để được hướng dẫn cách xử lý. Đồng thời phối hợp với trạm y tế phường An Hòa để đưa người nghi ngờ đến cơ sở y tế và ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe theo qui định.

Thực hiện việc vệ sinh khử trùng; cách ly, theo dõi sức khỏe VC, GV, NV hoặc người học có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm lần 1 của người nghi ngờ, Nhà trường tạm dừng hoạt động chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc chỉ tạm dừng hoạt động tại đơn vị có liên quan đến người nghi ngờ,...thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Nếu người nghi ngờ có kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính hoặc theo khuyến cáo của cơ quan chức năng thì Nhà trường tổ chức hoạt động trở lại.

Nếu trường hợp người nghi ngờ có kết quả xét nghiệm dương tính thì tất cả mọi hoạt động sẽ được triển khai theo **“Tình huống 3”**.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kịch bản này được phổ biến đến từng đơn vị phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể, hội, VC, GV, NLĐ và người học trong toàn trường để chủ động thực hiện khi có tình huống tương tự xảy ra.

- VC, GV, NLĐ và người học chủ động nắm bắt thông tin có liên quan đến F0, F1, F2, F3,... hay không để khai báo kịp thời giúp cho công tác truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly sớm và triệt để...nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan nhanh và rộng ra cộng đồng. Các đơn vị, cá nhân trong toàn trường có trách nhiệm nhanh chóng cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

- Từng đơn vị phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể, hội, VC, GV, NLĐ và người học chủ động thực hiện công tác phòng chống không để dịch bệnh xảy ra

tại đơn vị mình; chuẩn bị phương án, giải pháp cho từng tình huống có liên quan đến công việc, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị giúp cho hoạt động của Nhà trường vẫn được duy trì thông suốt phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo được quyền lợi của người học.

- Giao Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Nhà trường chủ động triển khai, phổ biến; kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện theo kịch bản và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để áp dụng trong toàn trường khi có tình huống xảy ra. Đề nghị các các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Giao Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Nhà trường thường xuyên rà soát để có đề xuất chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với điều kiện, tình hình mới. / *HT*

Nơi nhận:

- BCĐPC Covid-19 CTUT;
- VC, GV, NLĐ, người học;
- Website trường;
- Lưu VT.



NGND. PGS. TS Huỳnh Thanh Nhã